



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเฉพาะกับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งนี้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้ ในวันที่ตกลงจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑	นางสาววิชรินทร์ พงษ์สว่าง